



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๓

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ๕๗๓

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนงาน/ผู้อำนวยการกองคลัง/ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน/
ผู้อำนวยการกองกลาง/รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลื่อน บัวจุม) (ทราบ)

ตามที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ท.ป.อ.) ขอสนับสนุนการจัดงานฉลองครบรอบ ๔๕ ปี ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ในวงเงินไม่ต่ำกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่เนื่องจากจำนวนเงินดังกล่าวมหาวิทยาลัยไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ และมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ขอสนับสนุนจากผู้มีอุปการะคุณของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ คือ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) นั้น ซึ่งจากการประสานงานกับ บริษัท เบทาโกร จำกัดฯ ได้รับแจ้งว่า บริษัทฯ ได้สนับสนุนโครงการดังกล่าวโดยตรงแล้ว จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาสนับสนุนงบประมาณในส่วนที่เหลือในนามของมหาวิทยาลัย จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) ทั้งนี้ได้ประสานกับ ท.ป.อ. ในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว

ที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ พิจารณาแล้วเห็นควรสนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการดังกล่าว จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) แต่เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่ได้จัดสรรงบประมาณในโครงการดังกล่าวไว้ จึงมอบหมายให้กองแผนงานพิจารณาแหล่งงบประมาณการเบิกจ่าย

กองแผนงานพิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากเป็นภารกิจส่วนกลางมหาวิทยาลัยในกรณีเร่งด่วนซึ่งไม่ได้ตั้งงบประมาณรองรับ จึงเห็นควรเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบใช้เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ส่วนกลางมหาวิทยาลัย งบกลางมหาวิทยาลัย จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนดังกล่าว แต่เนื่องจากอำนาจการอนุมัติใช้เงินงบกลางมหาวิทยาลัยจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบการขอใช้เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ส่วนกลาง มหาวิทยาลัย งบกลางมหาวิทยาลัย เป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดงานฉลองครบรอบ ๔๕ ปี ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) และให้กองแผนงานดำเนินการโอนงบกลางมหาวิทยาลัยไปยังกองกลางดำเนินการ และแจ้งที่ประชุมคณะกรรมการวางแผนฯ เพื่อทราบต่อไป

๒. ให้หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากส่วนกลางฯ จัดส่งรายงานผลการดำเนินงาน/การใช้จ่าย ไปยังกองแผนงานเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน/การใช้จ่าย เสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องจนกว่าการดำเนินงานจะแล้วเสร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร คิริโกตาคิจ)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ